



GIẤY TỜ NHẬN DẠNG BẮT BUỘC VÀ ĐƯỢC CHẤP NHẬN ĐỐI VỚI NGƯỜI ĐĂNG KÝ XÁC THỰC CÓ MỤC ĐÍCH GIỚI HẠN

Tất cả giấy tờ được chấp nhận xuất trình để xác minh hoặc làm bằng chứng phải hợp lệ (hiện hành và chưa hết hạn) và phản ánh cùng tên. Một giấy tờ "không được" dùng để thỏa mãn điều kiện nhiều hơn một nhóm ngoại trừ CSOSA/DOC.

Chuyển đổi DC DMV REAL ID sang Mục Đích Giới Hạn: Phải cung cấp thông tin xác thực DC DMV REAL ID hợp lệ (Ngôi Sao Đen nằm ở trên cùng bên phải) và bằng chứng đầy đủ về biểu mẫu không đủ điều kiện SSN. Chỉ cần có hai (2) bằng chứng cư trú tại DC khi thay đổi địa chỉ. Người nộp đơn chưa được cấp giấy xác thực DC DMV REAL ID sẽ phải tham khảo quy trình được liệt kê bên dưới và cung cấp các giấy tờ theo yêu cầu.

TÊN VÀ NGÀY SINH CUNG CẤP ÍT NHẤT MỘT (1) GIẤY TỜ	ĐỊA CHỈ HIỆN TẠI CUNG CẤP HAI (2) GIẤY TỜ	6 THÁNG CƯ TRÚ CUNG CẤP HAI (2) GIẤY TỜ	THAY ĐỔI TÊN CUNG CẤP MỘT (1) GIẤY TỜ
Người nộp đơn phải cung cấp MỘT (1) giấy tờ có nguồn sơ cấp hoặc HAI (2) giấy tờ có nguồn thứ cấp từ các mục được liệt kê bên dưới.	Các giấy tờ được cung cấp phải hiển thị tên và địa chỉ hiện tại của người nộp đơn.	Giấy tờ được chọn từ nhóm này phải có đề ngày ít nhất sáu (6) tháng trước ngày nộp đơn và có địa chỉ DC hợp lệ.	Nếu tên khác với tên trên hộ chiếu hoặc Thẻ Hợp Pháp Lãnh Sự Quán, phải cung cấp một giấy tờ trong các mục được liệt kê bên dưới để liên kết hai tên.
<p>Giấy Tờ Nguồn Gốc Sơ Cấp:</p> <p>Hộ Chiếu Chưa Hết Hạn</p> <p>Thẻ Hợp Pháp Lãnh Sự Quán</p> <p>Giấy Khai Sinh hoặc thẻ khai sinh Hoa Kỳ được nộp cho Văn Phòng Thống Kê Quan Trọng của Tiểu Bang (Bản Gốc hoặc Bản Sao Được Chứng Thực)</p> <p>Thẻ Định Danh Quân Đội Hoa Kỳ hoặc Người Phụ Thuộc Chưa Hết Hạn</p> <p>**Giấy tờ có ảnh được DMV phê duyệt từ Dịch Vụ Tòa Án và Giám Sát Tội phạm (CSOSA) hoặc Sở Cải Huấn DC được cấp trong vòng 60 ngày qua (Chỉ Dành Cho Thẻ Căn Cước)</p> <p>Giấy Tờ Nguồn Thứ Cấp:</p> <p>Giấy Khai Sinh Nước Ngoài (Bản Gốc hoặc Bản Sao Được Chứng Thực)</p> <p>Bảng Lái Xe Nước Ngoài Chưa Hết Hạn hoặc Thẻ Căn Cước</p> <p>Học Bạ Được Chứng Thực</p>	<p>Hóa đơn tiện ích (nước, khí đốt, điện, dầu, hoặc cáp), được phát hành trong vòng 60 ngày qua (không chấp nhận thông báo/hóa đơn ngắt kết nối)</p> <p>Hóa đơn điện thoại (có thể chấp nhận hóa đơn điện thoại di động, không dây hoặc máy nhắn tin), được phát hành trong vòng 60 ngày qua (không chấp nhận thông báo/hóa đơn ngắt kết nối)</p> <p>Chứng thư, hợp đồng thế chấp hoặc thỏa thuận thanh toán được phát hành trong 60 ngày qua</p> <p>Hợp đồng thuê hoặc cho thuê chưa hết hạn có tên của người nộp đơn được liệt kê là người thuê, người được phép cư trú hoặc người ở thuê (có thể là bản sao)</p> <p>Hợp Đồng Thuê Lại Chưa Hết Hạn đính kèm Hợp Đồng Thuê gốc chưa hết hạn có tên của người xác nhận là người cho thuê lại</p> <p>Hóa đơn thuế tài sản/đánh giá thuế DC được ban hành trong vòng 12 tháng qua</p> <p>Hợp đồng bảo hiểm của chủ nhà hoặc người thuê nhà chưa hết hạn có phản ánh tên và địa chỉ</p> <p>**Thư có ảnh từ Dịch Vụ Tòa Án và Giám Sát Tội phạm (CSOSA) hoặc Sở Cải Huấn DC (DC DOC) xác nhận tên và nơi cư trú DC được cấp trong vòng 60 ngày qua (Chỉ Dành Cho Thẻ Căn Cước)</p> <p>**Mẫu Chứng Nhận Bằng Chứng Cư Trú DC DMV do người chứng nhận cư trú tại nơi cư trú ký trong vòng 60 ngày VÀ bản sao giấy phép Lái xe DC chưa hết hạn sử dụng của người chứng nhận hoặc thẻ căn cước DC VÀ 2 giấy tờ chứng minh cư trú (1 sơ cấp và 1 thứ cấp) mang tên người chứng nhận, và giấy tờ chứng minh mối quan hệ nếu chứng nhận cho một thành viên gia đình đủ tiêu chuẩn. Hợp đồng thuê nhà có quy định về người thuê được ủy quyền không được sử dụng để chứng nhận những cá nhân không được phép cư trú tại nơi cư trú.</p> <p>Thư Chính Thức - nhận được từ BẤT KỲ cơ quan chính quyền nào (có họ tên và địa chỉ) để bao gồm nội dung đã nhận được trong vòng 60 ngày vừa qua, ngoại trừ thư từ DC DMV (KHÔNG chấp nhận Thông Báo Thay Đổi Địa Chỉ từ Dịch Vụ Bưu Điện).</p> <p>**Mẫu đơn được DC DMV chấp thuận từ nhà cung cấp dịch vụ xã hội được chứng nhận (Chỉ Dành Cho Thẻ Căn Cước)</p> <p>Sao Kê Khoản Vay Mua Ô Tô/Cá Nhân (không chấp nhận phiếu giảm giá/phiếu thưởng) được phát hành trong vòng 60 ngày qua</p> <p>Hóa Đơn Hệ Thống An Ninh Gia Đình được phát hành trong vòng 60 ngày qua</p> <p>Thư trên giấy có tiêu đề chính thức của văn phòng đăng ký trường Đại Học và Cao Đẳng DC phát hành phản ánh tên của khách hàng và xác nhận địa chỉ trong khuôn viên trường của khách hàng được ban hành trong 60 ngày qua</p>	<p>Hóa đơn tiện ích (nước, khí đốt, điện, dầu, hoặc cáp) (không chấp nhận thông báo/hóa đơn ngắt kết nối).</p> <p>Hóa đơn điện thoại (có thể chấp nhận hóa đơn điện thoại di động, không dây hoặc máy nhắn tin, không chấp nhận thông báo/hóa đơn ngắt kết nối)</p> <p>Chứng thư, hợp đồng thế chấp hoặc thỏa thuận thanh toán</p> <p>Hợp Đồng Thuê hoặc Cho Thuê Chưa Hết Hạn với tên của người xác nhận là người cho thuê, người thuê, người được phép cư trú hoặc người ở thuê (có thể là bản sao)</p> <p>Hợp Đồng Thuê Lại Chưa Hết Hạn đính kèm Hợp Đồng Thuê gốc chưa hết hạn có tên của người xác nhận là người cho thuê lại</p> <p>Hóa Đơn Thuế Tài Sản /Đánh Giá Thuế DC</p> <p>Hợp Đồng Bảo Hiểm của Chủ Nhà hoặc Người Thuê Nhà Chưa Hết Hạn có phản ánh tên và địa chỉ</p> <p>**Mẫu Chứng Nhận Bằng Chứng Cư Trú DC DMV do người chứng nhận cư trú tại nơi cư trú ký VÀ bản sao giấy phép Lái xe DC chưa hết hạn sử dụng của người chứng nhận hoặc thẻ căn cước DC VÀ 2 giấy tờ chứng minh cư trú (1 sơ cấp và 1 thứ cấp) mang tên người chứng nhận, và giấy tờ chứng minh mối quan hệ nếu chứng nhận cho một thành viên gia đình đủ tiêu chuẩn. Hợp đồng thuê nhà có quy định về người thuê được ủy quyền không được sử dụng để chứng nhận những cá nhân không được phép cư trú tại nơi cư trú.</p> <p>Thư Chính Thức—nhận được từ BẤT KỲ cơ quan chính quyền nào (có họ tên và địa chỉ) để bao gồm nội dung, ngoại trừ thư từ DC DMV (KHÔNG chấp nhận Thông Báo Thay Đổi Địa Chỉ từ Dịch Vụ Bưu Điện)</p> <p>**Mẫu đơn được DC DMV chấp thuận từ nhà cung cấp dịch vụ xã hội được chứng nhận (Chỉ Dành Cho Thẻ Căn Cước)</p> <p>Sao Kê Khoản Vay Mua Ô Tô/Cá Nhân (không chấp nhận phiếu giảm giá/phiếu thưởng)</p> <p>Hóa Đơn Hệ Thống An Ninh Gia Đình</p> <p>Thư trên giấy có tiêu đề chính thức của văn phòng đăng ký trường Đại Học và Cao Đẳng DC phát hành phản ánh tên của khách hàng và xác nhận địa chỉ trong khuôn viên trường của khách hàng</p>	<p>Giấy Chứng Nhận Kết Hôn</p> <p>Quyết Định Ly Hôn</p> <p>Lệnh Chính Thức của Tòa Án Hoa Kỳ về việc Đổi Tên</p>
**KHÔNG yêu cầu nguồn tài liệu cư trú thứ hai.			